



## ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง ระเบียบการส่งออกและชะลอการนำเข้าวัตถุดิบทรายบางรายการไว้ชั่วคราว  
เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางการควบคุมให้มีการนำวัตถุดิบทรายไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด

ตามที่ได้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดขึ้นในประเทศไทย โดยกระบวนการผลิตยาเสพติดมีการใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ ในการผลิตสารตั้งต้น ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ติดกับแหล่งผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีความพยายามนำเข้าสารเคมีดังกล่าวจากประเทศต่างๆ เข้าไปยังแหล่งผลิต และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกใช้เป็นประเทศนำเข้าและส่งออกสารเคมีดังกล่าวด้วย และเมื่อได้มีการผลิตยาเสพติดเรียบร้อยแล้วได้มีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งส่งผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และผลของการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายดังกล่าว ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ในหมู่เยาวชนและประชาชนเป็นวงกว้างจนนำมาซึ่งปัญหาสังคมต่างๆ รวมถึงความไม่ปลอดภัยของประชาชน ดังจะเห็นได้จากสื่อต่างๆ นั้น

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับทราบข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอระเบียบการอนุญาตให้ส่งออกและชะลอการอนุญาตให้นำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์ ไว้จนกว่าจะได้ปรับปรุงวิธีการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าและส่งออก และจัดทำหลักเกณฑ์การควบคุมตาม ๒. แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกสารเคมีทั้ง ๒ ชนิด ดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอนุญาตตามปริมาณการใช้จริงเป็นรายๆ ไปเท่านั้น

๒. การขออนุญาตส่งออกและการขออนุญาตนำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์ ตาม ๑. และการขออนุญาตส่งออกและการขออนุญาตนำเข้าสารเบนซิลคลอไรด์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ซื้อ (End User) ต้องยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียน เพื่อควบคุมปริมาณและการติดตามการใช้สารเคมีทั้ง ๓ ชนิด ดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจุลพงษ์ ทวีศรี)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม